

KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1/8/1930 - 1/8/2024)

Công tác tuyên giáo hướng mạnh về cơ sở

Với phương châm "đi trước, đi cùng và hướng mạnh về cơ sở", công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh thời gian qua tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.



Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham quan xã nông thôn mới kiểu mẫu An Thái (Quỳnh Phụ).

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết

Theo ông Phạm Xuân Biển, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thời gian qua, ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu kịp thời, có hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về các bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc quán triệt, học tập tiếp tục có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị

quyết, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Là người nhiều năm gắn bó với công tác đảng ở cơ sở, ông Bùi Văn Tám, Bí thư Chi bộ thôn Hòa Tài, xã Thụy Duyên (Thái Thụy) chia sẻ: Tôi thấy việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy theo hình thức trực tuyến ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã tới những nơi có đủ điều kiện kết nối rất thuận tiện cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập. Hình thức này không chỉ mở rộng đối tượng tham gia mà còn tiết kiệm đáng kể về thời gian, kinh phí, phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đây cũng là giải pháp hiệu quả chủ trương của Đảng đến nhanh hơn, gần hơn với cán bộ, đảng viên, sớm đi vào cuộc sống.

Bà Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần sớm đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống, chúng tôi chú trọng đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt, triển khai; phát huy ưu thế hình thức học tập trực tuyến, đồng thời đổi mới cách thức, phương pháp học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với điều kiện, trình độ, hoàn cảnh của đối tượng. Ban đã tham mưu Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng kiểm tra, rà soát, sửa chữa, đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật để phục vụ cho việc triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết theo hình thức trực tuyến. Hình thức này đã và đang được sử dụng chủ yếu và

mang lại hiệu quả tích cực, không chỉ cùng lúc triển khai được tới số lượng lớn người nghe mà còn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên cơ sở được trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo của trung ương, của tỉnh quán triệt, hiệu quả nhờ vậy được nâng cao. Các lớp học cho giáo viên ngành giáo dục huyện tổ chức học tập vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật để không ảnh hưởng đến việc giảng dạy, Ban tham mưu mời giảng viên tỉnh về triển khai trực tiếp tại 1 điểm cầu tập trung và kết nối đường truyền tới các điểm cầu còn lại. Trung bình mỗi đợt triển khai học tập, toàn huyện tổ chức được trên 100 lớp triển khai, học tập cho trên 10.000 cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỷ lệ học tập bình quân đều đạt trên 90%. Sau học tập, cán bộ, đảng viên đã tiếp thu được tinh thần cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh, huyện và từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bám sát thực tiễn

Ông Phạm Xuân Biển, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết thêm: Thời gian qua, ban tuyên giáo các cấp luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung tuyên truyền; đồng thời, chủ động nắm bắt, định hướng thông tin, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình): Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi phải huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống

chính trị, điển hình như việc giải phóng mặt bằng khu vực chợ Phúc Khánh phục vụ dự án mở rộng nút giao thông Phúc Khánh theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhưng sẽ có nhiều khó khăn bởi liên quan đến hơn 200 tiểu thương, trong đó rất nhiều người đã gắn bó lâu năm tại đây. Để tạo được sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, vì vậy chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, trong đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ngoài 5 buổi làm việc với ban quản lý chợ và đại diện các tiểu thương, chúng tôi còn tổ chức 2 buổi đối thoại trực tiếp với các tiểu thương; đồng thời, tổ chức gặp gỡ, kiến tri tuyên truyền, vận động các tiểu thương đồng thuận. Nhờ vậy, đến ngày 30/5/2024 chúng tôi đã hoàn thành việc đóng cửa chợ và bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Nhờ vậy, các nhiệm vụ triển khai đều hoàn thành, trong đó tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đều đạt trên 12% (vượt chỉ tiêu thành phố giao); 100% tổ dân phố đều đạt khu dân cư văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm;

ĐÀO QUYN



Cán bộ xã Đông Trà (Tiền Hải) gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người dân có đất trong diện thu hồi đồng thuận giải phóng mặt bằng để xây dựng khu công nghiệp Hải Long.

Cầu nối thông tin hiệu quả

Nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc; đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin thời sự của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương; thực sự là cầu nối thông tin hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân - đó là cảm nhận chung của tôi khi tiếp xúc với đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Tuy nhiều người đã sang tuổi xế chiều, dù đã được nghỉ chế độ sau thời gian dài công tác song lương tâm và trách nhiệm vẫn thôi thúc họ tiếp tục cống hiến cho xã hội.



Ông Vũ Minh Trục, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy, báo cáo viên Đảng bộ xã Thụy Duyên (Thái Thụy) dành nhiều thời gian sưu tầm, nghiên cứu tài liệu, biên soạn bài giảng.

Người say nghề

Trở về địa phương sau những năm tháng cống hiến trong quân ngũ, ông Vũ Minh Trục được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thụy Duyên (Thái Thụy) tin nhiệm, phân công làm Phó ban Tuyên giáo, báo cáo viên Đảng bộ xã từ năm 2000, đến nay đã tròn 24 năm. Ông chia sẻ: Việc thường xuyên cập nhật thông tin, sưu tầm, bổ sung tư liệu đối với báo cáo viên là rất quan trọng. Nội dung bài giảng có hay, có phong phú hay không đều phụ thuộc vào yếu tố này. Vì vậy, trước mỗi buổi lên lớp, ông thường dành rất nhiều thời gian để sưu tầm, nghiên cứu tài liệu, biên soạn bài giảng. Tùy thuộc vào từng đối tượng nghe, ông chuẩn bị nội dung cho phù hợp. Ngoài những tài liệu ngành đọc cung cấp, ông còn

tim hiểu, ghi chép, tích lũy kiến thức từ sách, báo, thực tiễn và tìm kiếm thêm thông tin, tư liệu trên mạng internet. Thông tin trên internet rất đa chiều, do vậy ông vào những trang tin chính thống lựa chọn những thông tin hữu ích bổ sung cho bài giảng. Thông thường để chuẩn bị cho 1 giờ đứng lớp ông phải mất 1 tuần nghiên cứu, chuẩn bị bài giảng. Ông Bùi Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Duyên cho biết: Ngoài làm Phó ban Tuyên giáo, báo cáo viên Đảng bộ xã, ông Trục còn là Trưởng Đài truyền thanh xã (đến nay đã được 38 năm), đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp ông chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng nhân dân. Bên cạnh đó, ông còn thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận, kịp thời phản ánh với cấp

ủy, chính quyền có biện pháp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trên địa bàn. Ông thực sự là tấm gương sáng về tinh thần cống hiến và tâm huyết với công việc.

Tận tâm cống hiến

Trước khi làm Phó ban Tuyên giáo, báo cáo viên Đảng bộ phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình), ông Đoàn Văn Cận có hơn 20 năm công tác trong quân đội và từng giữ nhiều chức vụ khác ở địa phương. Ở trên cương vị nào ông cũng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông chia sẻ: Nghề báo cáo viên là công việc liên quan đến nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng, trọng tâm là trực tiếp tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và thế giới; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để trở thành báo cáo viên giỏi, ngoài kinh nghiệm đứng lớp, hình thức truyền đạt hấp dẫn thì nội dung truyền đạt là một trong những yếu tố quyết định. Muốn có nội dung hay thì phải làm tốt việc sưu tầm, nghiên cứu, xử lý tài liệu, phải biến thông tin trong tài liệu thành tri thức của báo cáo viên để truyền đạt. Khi lựa chọn tài liệu, ưu tiên tài liệu liên quan trực tiếp đến chủ đề bài nói; cập nhật thông tin kịp thời, lựa chọn cái mới nhất, trực tiếp nhất, mở rộng dẫn theo yêu cầu về nội dung và độ dài của buổi tuyên truyền miệng. Tùy từng đối tượng nghe để điều chỉnh nội dung bài giảng cho phù hợp. Để nâng cao kỹ năng của bản thân, ông thường xuyên học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp thông qua cuộc thi



Ông Đoàn Văn Cận, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy, báo cáo viên Đảng bộ phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) thường xuyên vào các trang tin chính thống để lựa chọn những thông tin hữu ích bổ sung cho bài giảng.

báo cáo viên giỏi các cấp. Tại cuộc thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố, ông vinh dự đạt giải ba.

Ông Ninh Hằng Hải, Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong đánh giá: Trong công tác, ông Đoàn Văn Cận xây dựng cho mình phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp thu, được cán bộ, đảng viên đánh giá rất cao. Thông qua công tác tuyên truyền miệng đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Tiên phong trên mặt trận tư tưởng

Từ ngày được Đảng ủy xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) tin nhiệm phân công làm Phó ban Tuyên giáo, báo cáo viên Đảng bộ xã, mỗi ngày ông Nguyễn Doãn Long đều cần mẫn nghiên cứu thông tin, tài liệu được cấp, đồng thời tìm hiểu, tích lũy kiến thức từ sách báo, internet và thực tiễn để biên soạn đề cương, giáo án, chuẩn bị cho các buổi đứng lớp. Ông chia sẻ: So với trước đây, trình độ dân trí bây giờ đã cao hơn rất nhiều. Các phương tiện truyền thông không ngừng phát triển, người dân rất dễ dàng tiếp cận thông tin. Nếu nội dung minh trình bày khô khan, không sinh động, thiếu hấp dẫn,

thiếu tính thời sự, người nghe sẽ thờ ơ, không tập trung, như vậy nhiệm vụ của mình cũng chưa hoàn thành. Vì vậy, việc không ngừng học tập, cập nhật thông tin, kiến thức với báo cáo viên là rất quan trọng. Bên cạnh đó, phải có liên hệ với tình hình thực tế địa phương, phải nói và viết sao cho phổ thông, dễ hiểu, dễ đọc, làm cho người nghe, người đọc hiểu được, nhớ được và làm được. Có như vậy,

các chủ trương, nghị quyết của Đảng mới dễ đi vào cuộc sống.

Cũng theo ông Long: Trong điều kiện hiện nay, việc tập trung nhân dân và hội viên các đoàn thể lại để tuyên truyền tại các hội nghị là rất khó, số lượng tham gia không đông, do vậy chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở. Ngoài những buổi quán triệt, tuyên truyền nghị quyết tại các hội nghị, tôi tập trung viết các bài có chất lượng, đi đúng vào nhiệm vụ cụ thể của từng thời điểm, gắn với tình hình thực tế địa phương và của tỉnh, phát nhiều lần trên loa truyền thanh để "hấm" đến từng người dân. Nhờ vậy, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương những năm qua đều đạt kết quả tốt.

Trung bình mỗi năm ông Long viết trên 200 tin, bài. Hiện ông cũng đang là Trưởng Đài truyền thanh xã, đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp ông chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng nhân dân.

Các báo cáo viên: Vũ Minh Trục, Đoàn Văn Cận, Nguyễn Doãn Long chỉ là ba trong hàng trăm bông hoa tươi thắm trong rừng hoa báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Những đóng góp của họ có ý nghĩa quan trọng đối với việc đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.

ANH ĐÀO



Việc đồng thời làm Trưởng Đài truyền thanh xã là điều kiện thuận lợi giúp ông Nguyễn Doãn Long, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy, báo cáo viên Đảng bộ xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) chủ động trong công tác tuyên truyền.